



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 540

13 tháng 11 năm 2005

Tờ báo hàng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Thoát tục

*Thực hành thoát tục có dịp may
Thất tình chẳng có duyên Trời độ
Khai triển chính mình tự giác mình
Duyên lành rõ rệt không loạn tướng*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 02/10/2005 đến 08/10/2005

Copyright 2005 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Làm sao biết được trước?
- 2) Phiền chuyện gì?
- 3) Qui y Phật Pháp bằng cách nào?
- 4) Xuyên đời đạo bằng cách nào?
- 5) Hòa đồng bằng cách nào?
- 6) Vui bằng cách nào?
- 7) Cơ tạng do đâu mà có?

<p>1) Atlantic city, 02-10-2005 9 : 55 AM Hỏi : Làm sao biết được trước?</p> <p>Đáp: Uất khí âm ý trong tâm động Kệ: <i>Tu không dứt khoát còn lưu luyến Khai triển không thành sống khó yên Học hỏi vô cùng tự tiến xuyên Thành tâm tu luyện chẳng có phiền</i></p>	<p>2) Atlantic city, 03-10-2005 10:00 AM Hỏi: Phiền chuyện gì?</p> <p>Đáp: Thừa phiền tập quán xấu Kệ: <i>Khó sửa khó tu tăng lụy phiền Đa dạng chuyển động lòng không an Tự tu tự bàn nên dứt khoát Cảm thông đời đạo trí mới an</i></p>
<p>3) Atlantic city, 04-10-2005 10: 10 AM Hỏi: Qui y Phật Pháp bằng cách nào?</p> <p>Đáp: Thừa qui y Phật Pháp như Phật hành Kệ: <i>Qui y như Phật hành cảm thông Tì bi rộng mở xuyên đời đạo Thực hành chánh pháp thân tâm ổn Thành tâm xây dựng người mới tu</i></p>	<p>4) Atlantic city, 05-10-2005 10: 20 AM Hỏi: Xuyên đời đạo bằng cách nào?</p> <p>Đáp: Thừa xuyên đời đạo bằng cách hòa đồng Kệ: <i>Xuyên đời đạo bằng sự hòa đồng Quý tướng Trời cao hành khai triển Thức giác tâm tu xây dựng tiến Thực hành chánh pháp chẳng nuôi phiền</i></p>
<p>5) Atlantic city, 06-10-2005 Hỏi: Hòa đồng bằng cách nào?</p> <p>Đáp: Thừa hòa đồng bằng cách thông cảm đối phương Kệ: <i>Hòa đồng thức giác qui hợp nhất Cảm thông đời đạo tự tham tòng Giải tỏa phiền ưu tự giác tâm Thực hành chánh pháp qui nguồn cội</i></p>	<p>6) Atlantic city, 07-10-2005 2: 00 AM Hỏi: Vui bằng cách nào?</p> <p>Đáp: Thừa cơ tạng quân bình là vui Kệ: <i>Quân bình tâm thức an vui tiến Tiến hóa thâm sâu tự hiểu mình Cảm thông Trời Đất sống an vui Đời đạo song hành không gián đoạn</i></p>
<p>7) Atlantic city, 08-10-2005 7: 10 AM Hỏi: Cơ tạng do đâu mà có?</p> <p>Đáp: Thừa cơ tạng do nguyên khí của Trời Đất hình thành Kệ: <i>Nguyên khí Trời Đất phối hợp thành Khai triển vô cùng tự giác tu Thực hành chánh pháp không thay đổi Quán thông đời đạo tiến từ hồi</i></p>	

ME VIỆT NAM

Bây giờ chúng ta bước qua xem lại, xét lại khắp bầu trời thế giới trên quả địa cầu này, những cái gì vĩ đại, anh hùng, từ bi và cởi mở nhất? Chúng ta xét lại ở Việt Nam, chúng ta có người mẹ Việt Nam rất anh hùng. Người mẹ Việt Nam đã bước qua nhiều thời đại đau khổ, chiến tranh, trong sự tranh đấu sống còn hằng ngày nuôi dưỡng trẻ thơ chúng ta, kẻ hậu sanh, rất khổ nhưng Người vẫn từ tâm. Bất cứ hoàn cảnh nào, chiều hướng nào Người cũng tiến, tiến trong sự đi dắt mọi người hậu sanh để họ tiến lên đạo đức, chứ không phải nuôi con trở nên một người ăn cướp.

Người mẹ Việt Nam chịu tất cả những sự đau khổ. Có Người thậm chí ngủ ở dưới đất, muỗi cắn, chỉ có một miếng chăn hay miếng mốp để bảo vệ cho người con qua một đêm ngủ ngon lành, nhưng mà vẫn chấp nhận mọi sự việc, phần lương thực ăn uống của Người cũng thiếu. Thời chiến chúng ta thấy, Người dành dụm từng miếng khoai, miếng bánh tét hay cái gì có thể có. Người cũng nuôi con ở trong đơn vị chiến đấu, đem lại sự thành công vĩ đại cho toàn dân, thì sự mong muốn đó là gì? Sự từ bi cởi mở để bỏ tất cả những cái gì kêu bằng hiểu lầm, đem lại sự đau khổ cho nội tâm.

Chính người mẹ Việt Nam đã làm, đã nhúng tay rất nhiều. Từ bao nhiêu thời đại tới ngày nay, Người vẫn kiên nhẫn chấp nhận để tiến. Tiến trong cái đạo đức, tiến trong cái hòa bình thật sự của nội tâm, chứ Người không bao giờ tiến trong cái sự giết chóc nữa, quá nhiều rồi! Cho nên chúng ta ở Việt Nam có Quan Âm, có tình thương, có từ bi. Cho nên những người đã đau khổ, hỏi chứ người hướng về đâu? Đại đa số hướng về cái từ bi bác ái của Quan Âm mà tu hành, lập cái hạnh tốt. Người ăn chay! Tại sao Người có cá có thịt ăn sung sướng cho mập mập mà Người không ăn? Bởi vì người không biết làm gì hơn để cho “tôi” được nhẹ nhàng, để tư tưởng “tôi” được sáng suốt, để đi dắt đứa con thơ tôi khỏi lầm lạc, cái đó cũng là cái thiên ý để cởi mở.

Cho nên chúng ta là người hậu sanh, bây giờ chúng ta được ngày nay sống mà ngồi gần với nhau, chúng ta cũng nhớ rằng cái từ bi của người mẹ rất nhiều, rất vĩ đại, rất anh hùng, rất kiên nhẫn. Người đã ở trong cái gì? Bi Trí Dũng, đạt được mọi sự thanh cao để lại sự sung sướng cho chúng ta ở ngày nay. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải tiếp tục cái phận sự từ bi bác ái, kiên nhẫn sửa chữa mình để hóa giải tất cả những cái nội tạng xấu xa, ô trược, mọi rợ trong đầu óc này, vứt bỏ nó đi để tiến thẳng về con đường đạo đức của mọi người, của vạn linh đã chung kết đem lại, cho chúng ta thấy rõ ràng đạo đức thẳng tất cả, chúng ta phải tiến thẳng con đường đó. Cho nên muốn thương người khác, muốn giúp đỡ người khác chúng ta phải biết được cái đường lối: “thương ở trong thương”, mà biết thương nó mới là đại bi. Còn “tin ở trong tin”, tin mà biết tin kia, cái đó mới là đại từ. Tại sao biết tin? Mẹ chúng ta đã tin chúng ta rất nhiều, tin quá nhiều rồi! Sanh con ra biết sự cấu tạo của con cũng không ngoài cái sự nhiều động của vũ trụ, thương yêu con, đi dắt con, không muốn làm con mất sự tự ái và không muốn làm mích lòng con. Khổ cách mấy, chịu tội chịu cực, nhưng mà tin nơi con một ngày kia con sẽ thành công, con sẽ trở về phần bản huân nguyên cũng như những vị tiền bối đã thành công, Phật Tiên và những nhà cách mạng trước đây, không nói rằng con sẽ trở về ma vương quỷ quái. Cái lòng tin của Người rất vĩ đại, tin biết tin mới là đại từ. Rốt cuộc cái thời cuộc và sự chuyển biến trong nội tâm của Người tiến tới và đạt tới cái hạnh tốt.

ĐỨC ÔNG TƯ NÓI VỀ TIỀN CĂN NHÂN QUẢ

Chữ **Tiền** là tiền khiên, trước kia linh hồn ta là một đóm lửa, gọi là vì sao để hành động, làm việc trên Thiên Đỉnh. Nhưng ta vì không sót sáng, hay làm ác những điều chi, bởi thế phải bị tù đày xuống thế gian. Thế gian là một cõi để phạt tội cho các đấng linh hồn, là ngục thất thứ hai, còn Âm phủ là ngục thất thứ ba. Ngục thất thứ nhất về tội nhẹ ở cõi Tây Bắc do Đức Phật Nguyệt Châu Quan Phật để cho Đức Quan Âm điều khiển. Đức Quan Âm có huyền diệu đủ các phép biến hóa thưởng phạt vô cùng gọi là Tiêu Di ện Đại Tướng Quân. Chỗ này là một ngục sơ thứ nhứt ở trên trời, những vì sao nào tội lỗi phải giam lỏng để tu hành chuộc tội mà trừ cái nạn tai của vị ấy đã làm ra, nếu lương tâm hiểu được thức tánh thì thôi, còn làm tội lỗi thêm sanh ra phản nghịch sẽ bị sa thải xuống địa ngục thứ hai là trần gian gọi là luân hồi đầu thai.

Khi sa thải xuống thế gian cũng theo tội là nặng hay nhẹ, nhưng tội nó có nhân quả, nhân nào quả ấy. Chữ **Nhân** là một cái hạt giống, loại nào theo loại nấy tùy theo chữ nhân để phạt tội, trừng trị. Ví dụ như một con tằm ăn dâu của người chủ nuôi, đến khi tằm già chín, mãn hạn phải làm tơ kén chịu chết trên chảo nước sôi, chính ở trời, ăn lá cây của nó kiếm ăn, khỏi cần ai nuôi dưỡng, đến khi thành bướm cũng bay tung lên trời như ai, rồi sẽ biến sang giống khác. Còn cái trứng của bướm là nòi giống tội lỗi tiền khiên phải hườn sanh ra con tằm trở lại gọi là luân hồi. Xin các bạn biết cho đó là căn bản cũng gọi là căn quả. Còn muốn thoát ra khỏi luân hồi này, khi tằm hóa bướm, bướm sẽ sanh ra loại chim, đó là qua một kiếp luân hồi sanh loài khác. Có khi chim biến hóa sang nhiều vật khác, thì sự biến sanh ấy không kể cho cùng, tùy theo tội lỗi của nó.

Đây nói về cõi Niết Bàn gọi là bánh xe Luân Hồi. Trong bánh xe Luân Hồi hình tròn có nhiều lỗ, mỗi lỗ có sức hút tùy theo các loại kim số 1 cho tới kim số 10, bánh xe ấy lặn đúng số nào thì hút ngay về số ấy. Loại lửa kim này gọi là Linh Hồn thì theo phân lượng và phân tách để tù đày theo những bản thể và nòi giống của nó để hành trị tội lỗi của nó. Linh Hồn cũng phải chịu tội lỗi của Tiên Tổ của loài người theo loại mà hành động, vì mang ơn phải trả ơn. Ví dụ như một hạt nguyên tử của loài người, các bạn muốn biết cho rành rẽ hơn xin coi Phép Xuất Hồn sẽ biết cái căn bản của đời tiền tổ, sơ tổ là Nhứt hóa sanh con người rồi chia lần cho đến này hôm nay cũng gọi về tội tổ tông. Những nòi giống là cục nhót làm nghề ăn trộm thì theo chất nguyên tử chung trong Niết Bàn vọt ra hút xuống cõi trần gian. Điện Linh Hồn này đi đến chỗ chất kim lực lượng của nó hút vào làm ra một cục thai sanh loài người phải chịu tù đày vì tội lỗi do mẹ cha làm ra. Ví dụ như một vì sao ở trên trời đi ăn cắp bông của người, làm cho thêm tội, khi vô niết bàn chất loại kim 1, thì trong lỗ kim 1 nó hút xuống dưới trần gian, rồi nhờ khí hạo nhiên đưa lần xuống bụi nào phải vô bụi nấy là bụi ăn trộm. Rồi xác thai ấy nhờ cha mẹ nuôi lớn lên do ăn trộm, thì tội liên can của cha mẹ mà để lại cho con. Đây là kể sơ mà thôi cho các bạn hiểu, còn sự tu hành duy nhất để thoát kiếp luân hồi thì không thừa tiếp những tội lỗi trên, nếu chúng ta được tu đến cõi Trung Thiên đã thoát kiếp. Thoát kiếp là Linh Hồn tan rã rồi tụ lại nguyên hình bóng. Rồi chúng ta tu thêm một lúc nữa sẽ đi lên cấp khác, không còn sợ sệt, thoát kiếp luân hồi mà trả nợ tiền khiên. Phật ngài ân xá để cho những người cố tâm tu hành cái ác tòng thiện. Phật cũng từ bi ân xá tội lỗi của chúng sanh, nên tôi khuyên các bạn tu luyện đạo để thoát kiếp luân hồi làm cho đời ta mình mãi không tội lỗi. Nếu không tội lỗi là người trắng án được tự do thông thả giao du trên chốn Bồng Lai để hưởng thú thanh nhàn.

Đến đây tôi xin gác lời. Khi nào bạn qua giai cấp tôi sẽ chỉ thêm bí mật chơn tu. Nhưng khái huyền huyền thiên hai mục này không nên chỉ trước. Nếu chỉ mà bạn thấy rõ thì tương lai là làm cho cao kiến hơn. Chỉ không rõ là Đạo thành ra nô đùa.

Thôi kính chào các bạn!

TỰ CỨU MÌNH

NGƯỜI CHÌM BỀ KHỔ MÌNH KHỔ MANG
CHƯA TỰ CỨU MÌNH THÊM KHỔ MANG
CHẲNG ĐỢI CỨU MÌNH ĐÃ CỨU NGƯỜI
MÌNH NGƯỜI HẾT KHỔ TRƯỚC SAU TAN
5 THÀNH

(Củ Chi, 08-06-2004)

TỰ ĐỘ ĐỘ THA

(Hoạ y vận bài Tự Cứu Mình của 5 Thành)
THẤY NGƯỜI ĐAU KHỔ ĐẠ CỨU MANG
NGUYỆN TÌM PHƯƠNG THỂ GIÚP CỨU
MANG
CỨU MÌNH GIẢI THOÁT LAI CỨU NGƯỜI
MÌNH NGƯỜI CÙNG ĐỘ KHỔ ĐAU TAN.

TRÍ HUỆ

(Chợ Lớn, 0 9/06/04)

THỰC HÀNH TỰ CỨU

(Hoạ y vận thơ của 5 T. & T.H.)
CÒN MỀ HƯỚNG NGOẠI PHẢI ĐA MANG
KHỔ KHỔ CHẤT CHỒNG NGHIỆP NẶNG
MANG
NẾU RÕ LUẬT TRỜI LO TỰ CỨU
MỖI NGƯỜI TỰ GIẢI NGHIỆP DẦN TAN.

THIỆN TÂM

(Phú Nhuận, 09-06-2004)

VỮNG TÂM TU THIÊN

Công phu tu học chẳng lo gì
An định trong lòng vẫn bước đi
Lưu luyến tình đời thôi vương bận
Ý lành tâm đạo cứ hành trì
Người vì chưa hiểu sanh nghi kỵ
Tu hạnh nhẫn hòa quyết thực thi
Vô nhiễm trước tà vô quái ngại
Vi thiên hỷ xả với từ bi.

PN, 16-06-2004

THIỆN TÂM

SOI HỒN

Soi cho thông suốt bộ đầu
Soi cho sáng tỏ muôn màu càn khôn
Soi cho thanh nhẹ phần hồn
Soi cho tan biến đại khôn ở đời

Soi cho thông lý Phật Trời
Soi cho bay hết những lời thị phi
Soi cho sáng tỏ đường đi
Soi cho tâm tánh từ bi hiệp hòa
Soi cho thanh điển sáng lò
Soi cho qui hội Phật Đà Vô Vi
Soi thấu Huyền Diệu Hắc Bì
Soi tỏ Vô Cực Diêu Trì Mẫu Vương
Soi khắp ba cõi mười phương
Soi tới thượng giới Thiên Đường Vô Vi
Soi Hồn một khắc tự tri!

PN, 16-06-2004

THIỆN ĐĂNG

THIỆN

Thiện là chữa trị tâm thân
Thiện là giải tỏa hết phần trước ô
Thiện là hạnh ngộ hư vô
Thiện là tự cứu thoát mờ sân si
Thiện là mở rộng từ bi
Thiện là sáng suốt tự đi về Trời
Thiện là chân lý không lời
Thiện là tâm thức sáng ngợi hào quang
Thiện tâm cuộc sống bình an
Thiện tâm hạnh phúc Thiên Đàng nơi đây
Thiện tâm hòa điển Cha Thầy
Thiện tâm thanh tịnh lộ bày Nhân Ông
Thiện tâm chẳng có lòng vòng
Thiện tâm trực chỉ hư không về Trời
Thiện tâm ta được thanh thoi
Thiện tâm giải thoát đời đời thăng hoa
Thiện tâm qui hội Trời Cha.

Thanh Đa, tối 30-05-2004

TU ẾCH

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO ẤY LÀ TIÊN
PHÁP LÝ VÔ VI ĐIỂN KHÍ THIÊNG
HÍT THỞ DƯỠNG SINH TĂNG TUỔI THỌ
NỘI MINH NGOẠI ĐIỂN SÁNG VÔ BIÊN
MỘT LÒNG NIỆM PHẬT THÔI CỖ BẠC
LẠC ĐẠO TUỖ DUYÊN VUI TỰ NHIÊN
CƯ TRẦN KHỈ BỊT TAI MẮT MIỆNG
ẨN TU NGÔI TỊNH TINH TẮN SIÊNG

DUYÊN THẮNG

(CHỢ LỚN -VIET NAM, 8-6-2004)

Thông báo của VôVi Multimedia Communication(VVMC) & Hội Ái Hữu VôVi Tại Nam California

V/V: Chương trình sinh hoạt của khóa sống chung Mừng Tân Niên & Chúc Thọ Đức Thầy từ ngày 31/12/2005 đến ngày 2/1/2006.

Chúng tôi rất vui mừng thông báo đến quý bạn đạo, Đức Thầy đã cho phép chúng ta tổ chức một Khóa Sống Chung Thiền Tân Niên, một buổi tiệc Chúc Thọ Đức Thầy, và một buổi Giới Thiệu Vô-Vi với cộng đồng người Việt tại nam California. Mục đích là để phổ truyền và giới thiệu Pháp Lý Vô-Vi cho cộng đồng người Việt hải ngoại.

Sau đây là các chi tiết của khóa sống chung Mừng Tân Niên & Chúc Thọ Đức Thầy:

Ngày thứ bảy 31 tháng 12 năm 2006

10:00-1:00am	Tất cả hành lý của bạn đạo sẽ được gửi trong một phòng họp dành riêng cho Vô-Vi
10:30-11:30am	Đón bạn đạo - nhóm 1 từ Hyatt đi hội trường thiền ca La Mirada
12:30-1:30pm	Đón bạn đạo - nhóm 2 từ Hyatt đi hội trường thiền ca La Mirada
2:00-4:00PM	Ra Mắt DVD thiền ca: Tiếng Trống Dựng Xây tại La Mirada
4:00-6:00pm	Đưa bạn đạo - nhóm 1 & 2 từ La Mirada về khách sạn
5:00-6:30pm	Check-In vào khách sạn Hyatt
7:00-11:00pm	Buổi Tiệc Chúc Thọ của Đức Thầy & Mừng Tân Niên
11:30 -1:30pm	Thiền Chung

Ngày Chủ Nhật 1 tháng 1 năm 2006

6:30-8:00am	Điểm Tâm
8:00-9:00am	Thiền Chung với CD Phụ Ái Mẫu Ái 3-4
9:00-9:05am	TB đón chào Đức Thầy & bạn đạo
9:05-9:20am	TB giới thiệu các ban phát tâm phục vụ với Đức Thầy & bạn đạo
9:20-9:30am	Đức Thầy Ban Huấn Từ
9:30-10:45am	Thiết Thực Tu Học dưới sự chủ tọa của Đức Thầy

- * Tại sao tu Vô Vi
- * Kết quả tu Vô Vi
- * Niềm tin từ đâu

(5-10 phút cho mỗi bạn đạo)

Chọn 1 trong 2 đề tài:

Kinh Nghiệm Thiên

- * Ở nhà thiên cá nhân tại gia
- * Và hằng tuần đến chung thiên tại thiên đường

Kinh nghiệm cá nhân & sự kết quả khác biệt ra sao?

(5-10 phút cho mỗi bạn đạo)

- | | |
|----------------------|--|
| 10:45-11:00am | Giải Lao |
| 11:00-12:00pm | Hội Thảo về đề tài: Sức Khỏe và Tâm Linh |
| 12:00pm -
02:00pm | Xe đưa các bạn đạo ra Little Saigon dùng cơm trưa tự túc |
| 3:00pm-5:00pm | Hội Thảo Tu Học |

Hội Thảo Tu Học với đề tài của Thầy ban:
*Làm sao Xây Dựng Vô-Vi theo đường lối chung?

- | | |
|--------------------|---|
| 5:00-7:00pm | <ul style="list-style-type: none"> * Làm sao thực hiện được nhĩn hòa * Những kinh nghiệm để mở thức hòa đồng Xe đưa các bạn đạo ra Little Saigon dùng cơm tổ tự túc |
| 8:00pm-
10:00pm | Trà Đàm - Hội Thảo về việc tổ chức đại hội 2006 tại Bangkok |
| 11:00-1:00am | Thiền Chung |

Ngày thứ hai 2 tháng 1 năm 2006

- | | |
|---------------|----------|
| 6:30am-8:00am | Điểm Tâm |
|---------------|----------|

8:00am-9:00am Thiên Chung với CD Chơn Kinh 9

9:00am-11:30pm Trình bày về sinh hoạt của thiên viện Vĩ Kiên
Bạn Đạo chia sẻ cảm tưởng
Đức Thầy tuyên bố bế mạc

11:30am-12:00am Trả phòng (check out), tạm biệt

NHẮC NHỞ VỀ V/D GHI DANH KHÓA SỐNG CHUNG : Thời gian ghi danh sắp HẾT HẠN. Xin các bạn vui lòng ghi danh đúng hạn kỳ trước ngày 15/11/2005. Vì sau thời gian này , khách sạn sẽ gia tăng giá tiền lên 25% . Thời gian khóa sổ sẽ là ngày 30 tháng 11 năm 2005.

Hội Ái Hữu Vô-Vi USA tại Nam California và
Vô-Vi Multimedia Communication trân trọng kính mời,

THÔNG BÁO GHI DANH TRÌNH DIỄN VĂN NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG

Nhằm giữ gìn sức khỏe của Đức Thầy, chương trình văn nghệ chúc thọ Đức Thầy (đêm thứ sáu 31/12/2005) được giới hạn trong một thời gian nhất định. Vì vậy quý bạn đạo địa phương có đóng góp tiết mục văn nghệ xin vui lòng ghi danh trước với BTC để việc sắp xếp chương trình được chu đáo hơn. Hạn chót ghi danh là ngày 12/15/2005 hoặc khi chương trình văn nghệ đã đủ tiết mục. Việc sắp xếp thứ tự trình diễn các tiết mục văn nghệ ưu tiên theo thứ tự thời gian BTC nhận được đơn ghi danh của quý bạn.

Xin ghi danh bằng cách gửi email về địa chỉ vvidol2005@yahoo.com . Trong đơn ghi danh xin ghi rõ các chi tiết sau:

1. Subject : Văn Nghệ Địa Phương
2. Tên họ người đại diện ghi danh
3. Thuộc Thiên Đường
4. Điện thoại và email liên lạc
5. Đêm trình diễn tiết mục: xin ghi một trong ba chọn lựa sau
 - a- Chúc Thọ Đức Thầy
 - b- Mừng Tân Niên
 - c- Tùy BTC sắp xếp
6. Thời gian trình diễn tiết mục (phút)
7. Thể loại trình diễn (hát, múa, kịch, ...)

Thành thật cảm ơn sự lưu ý và hợp tác của quý bạn.

Thân Ái,

VVMC & Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California